

PHẬT-GIÁO HỘI  
ASSOCIATION BOUDDHIQUE

ĐUỐC - TUỆ

TUẦN BÁO RA NGÀY 1<sup>o</sup> VÀ 15

Báo soạn ở chùa Quán-Sứ N 73 Richaud, Hanoi



Chủ nhiệm: Nguyễn-năng Quế  
Chánh hội trưởng hội Phật-gáo  
Quản-lý: Cung đình Bình

Chánh chủ-bút Phan-chung-Thú  
Sư cụ chùa Băng-sở  
Phó chủ bút: Dương-vân-Hiền  
Sư cụ chùa Tô-Cát

GIA BAO: Cả năm 1\$50. Nửa năm 0\$80. Mỗi số 0\$07.

# HÁN-VIỆT TỰ-ĐIỂN

Quý danh các vị đã đặt tiền:

- M. Đặng-ngọc-sách Md N. 036292-031  
Nguyễn-văn-Thiếp — 035668-009  
Lê-quang-Tập — 036302-038  
Ngô-huy-Đương — 03576 -167  
Nguyễn văn-Thành — 034255-102  
Nguyễn-lập-Kỷ — 03580 -106  
Cao-văn-Sám — 035271-123  
Nguyễn-Nữ Hanoi

Cụ Đại-Hải chùa Dầu

Ông Đốc-Oánh Hanoi

Thầy Diệu-Hương Hanoi

M. Phan Công Trưng-kỹ

Phạm-văn Nam Bắc-ninh

*Đồng kỹ là đồng bia Carlton*

*Đồng thường là đồng bia mỏng*

## CUỘC XÒ SỐ ĐỒNG-DƯƠNG

Tối mồng 4 Septembre tại Hanoi đã mở số Đồng pháp  
kỳ phát-hành thứ nhì năm 1941, kết quả như sau này:

Trúng 10\$ 9000 vé có 2 số cuối cùng là ; 29 17, 51

Trúng 15\$ 1200 vé có 3 số cuối cùng là ; 786. 509, 821

Trúng 20p300 vé có ba số cuối cùng là ; 470

Trúng 50p150 vé có 4 số cuối cùng là ;

2.471, 6 836, 5.640, 3.063, 0.457

Trúng 100p 30 vé có 4 số cuối cùng là ; 4.904

Trúng 50 p 10 vé sau này :

015.029, 146.413, 005 646, 045.679, 170.709

142.776, 115 957, 227.782, 266.832, 241.676

Trúng 1000p 5 vé sau này .

188.595, 134.775, 243 430, 042 225, 218.077

Số trúng 10.000. vé ;

228.803

## BỔ-THÍ CHÍNH-GIÁC

Bổ-thí là một phép thăng-diệu đề tu thành Phật, tức là bậc đại-giác-ngộ, đại Thí-chủ, và là một phép làm cho hết thảy thế-gian được an-lạc giải-thoát. Thế-gian chỉ vì « tà giác » cho nên vẫn có làm việc bổ-thí mà không được giải-thoát, vẫn cứ phải chịu trong vòng luân-hồi sinh-tử. Duy chỉ làm theo phép bổ thí như Phật dạy, thì mới được giải-thoát, cho nên gọi là phép « Bồ thí chlinh-giác ».

Nghĩa là bổ-thí mà cầu lấy danh tiếng là người đạo đức hào-phóng, đề khỏi mang tiếng là người bần sần, hay là để chuộc tội cầu phúc báo giàu sang ở tương-lai; kẻ cũng là phúc đức quý hóa hiếm có, không phải là dễ, nhưng còn cầu sự-tướng đề « hưởng thụ ». thì sẽ biến hiện được quả phúc hữu-vi, hữu-hạn, ở trong vòng sinh tử; bổ-thí chính-giác là tự giác ngộ muốn pháp vốn là yên lặng, trong sáng, rộng suốt; kẻ thí, vật thí, người thụ vốn không có cái tướng hưởng-thụ giả dối chướng ngại, cho nên không cầu hưởng-thụ chi cả; thế mới được phúc báo vô-vi thanh-tịnh, mới được giải-thoát trần-lao sinh-tử. Tức là bổ-thí đề thành-tựu công-năng đức tính diệu-dùng, không chướng-ngại, không cùng tận; thế là « phúc đầy đủ ». Lại còn phải tự giác cho cùng nguyên triệt đề, viên-mãn cùng tội, và đem bổ-thí giác ngộ cho hết thảy chúng sinh đều nhờ cái pháp-duyên ấy, mà cũng được giác ngộ, thế là « tuệ đầy đủ ». Cả hai phần có đầy đủ, thì mới thành tựu bậc « đại giác ngộ, đại Thí-chủ; mới có « kho vô-tận tài-bảo, pháp-bảo », mà bổ thí vô cùng vô tận được.

Bổ thí chia ra làm hai, một là « tài thí », tức là đem của sở hữu của mình mà thí cả cho kẻ cần cầu; hai là « pháp thí », nghĩa là đem chính-pháp mà khai ngộ cho người được lĩnh ngộ giải thoát.

A) Nói đến tài thí thì nhiều người vội tưởng rằng phải giàu sang mới bố-thí được, chớ nghèo túng thì bố-thí sao được ; hay là có tu được như Phật rồi mới có thể thí sả được. Không phải thế, nghĩa là tùy sự tin của mình, mà đem những tài-bảo sở hữu của mình bố thí cho chúng sinh sở cầu ; thì hết thấy chúng sinh, ai ai cũng có tài vật cả. Tuy rằng nghèo cùng như người đi ăn xin, cũng vẫn có của để bố-thí, chỉ vì mê không biết dùng ; hay là có nhờ ra, nhưng cái lòng tin còn non nớt, không chịu làm hay chưa làm nổi, chứ không phải là không có của để bố-thí.

Nói về tài-bảo ở ngoài, thì tất cả hư-không thế-giới, mặt giới, mặt giảng, sơn hà đại địa, đồ vật, thức ăn thức mặc, cho chí quyền-lợi danh-vọng ; thì người phúc to có nhiều, người phúc nhỏ có ít, chứ không ai là không có. Nếu ai cũng có, thì ai cũng có thể làm bố-thí được như người yếu cầu một khoảng hư không, thì ta cũng hoan-hỷ bố-thí, mà ta thì chịu bị tắc chặt hẹp một chút, thế cũng là bố thí, nếu ta không làm thì cũng thiệt ; hay là vì thế mà cấu gắt kẻ cầu cạnh, thì lại mắc cái tội ngu si hiển-lận ; cũng có khi tranh cãi nhau quá mà thành tai vạ to. Nếu có người yếu cầu chút gió mát, ta cũng có thể nhường được, thế cũng là công-đức bố-thí ; cho chí sơn hà thế-giới tuy ta không phải là đế-vương địa chủ, nhưng ta cũng có công quyền, như là đi đường thì ta nhường đường, khiến cho người được tiện lợi, có khi khỏi xảy ra tai nạn ; cả đến chỗ ở chỗ nằm, chỗ ngồi, ở lâu, ở xe, chẳng những ta không tự tranh bõ lẫn cõ, mà ta cũng nhường bõ cho người được khỏi phiền não ; có nhiều khi chỉ vì thế mà cũng gây thành cuộc sung đột làm mất sự hòa-bình an-lạc của cộng chúng. Thân thế, quần áo, nhà cửa của mình đừng để cho hơi hám khiến cho người ngoài khó chịu. Lại nếu có người cần dùng đến đồ dùng thức ăn, thức mặc thì tùy sự tin, tùy sự cần dùng của mình, có thể thí sả được đến đâu thì bố thí đến đấy ; đáng lẽ ta được dùng trước, thì ta lui lại dùng sau ; đáng lẽ ta cần dùng

mười phần, ta có thể bớt đi một vài phần mà bố thí cũng được; đối với con sâu con vật nó kêu ca dấy rầy ở lòng ở chỗ ở thớt, là nó yêu cầu ta cứu thoát cho nó đấy; đối với kẻ phải tội, phải nợ ta, ta cũng nên tùy tình lượng thứ; đối với kẻ làm mưu, kẻ hầu hạ ta cũng nên giảm bớt sự khó nhọc cho nó, không nên cậy quyền, cậy tiền mà hành hạ quá. Nếu có kẻ bất nhân lấn át quyền-vị của ta ta cũng tùy nghi châm chước cho được hòa bình công chúng; nếu ta không chịu làm, giả sử gặp kẻ quá mạnh, sao bấy giờ vẫn chịu được; lúc bấy giờ thành ra mất cả công đức huệ thí và lại bị đau khổ vì tham lam liếc rẽ. Người không học Phật, thì cho sự tranh thắng là anh hùng, mà người học Phật thì cho từ-bi thí-sả, không cạnh tranh, lợi người lợi vật là lợi cho mình thế mới là đại-hùng, đại-lực. Là vì người anh hùng giúp được giặc bốn phương mà vẫn phải chịu cái giặc « Tà giác » ở thân nó lôi kéo vào cõi bề khổ là « muốn mà không được » không có một chút mãnh lực gì « tự chủ » được nó, rút cục vẫn là người « nhu nhược thất bại ». Còn người tu cái đạo « thí sả vô tranh » thì hàng phục được cái giặc « Tà giác », cho nên mới thật là « đại hùng ».

Đối với vấn đề này, những người thấy gần thường cho đạo-lý của Phật làm cho suy diệt. Nhưng không biết cái nguyên nhân suy ấy chính là không chịu thực hành đạo Phật từ lúc bình nhật đã lâu đời; đạo Phật đây thế-gian cốt yếu là phải « giác ngộ », tức là ai cũng phải tự lập tự-cường, từ bi, bác ái, biến hóa cảnh giả dối, thành cõi đời chân thực, truyền mê thành giác, truyền khổ thành vui. Như thế thì hai chữ « Giác ngộ » không phải là nguyên nhân suy diệt. Nhưng vì trí tuệ không đồng đẳng cho nên vẫn tùy trình độ, mà phương tiện lập ra phép tu về nhân-gian, như trong kinh « Thiện sinh » đã nói, thì ích lợi cho nhân gian biết chừng nào; tiếc thay nghiệp chúng sinh nặng nề, ngồi trên đống vàng ngọc mà không được hưởng! Nếu có người cầu cạnh đến danh-vọng của ta, thì ta cũng vui lòng thí sả; Nếu

ta còn tiếc rẽ tranh cãi, tức là ta đã thua cái giấc Ta giác rồi.

Nói về cửa cái trong thân, như đầu mắt chân tay, nếu có kẻ yêu cầu, dù ta chưa thì sẵn được, ta cũng nên tự thẹn tự hổ rằng chưa tự chủ được hiện-nghiệp và cũng nên phát nguyện phải làm. Nếu ta không tập hoạch hỷ kiên-nhẫn thì-sả cho quen, chẳng may bị ốm đau tai nạn xảy ra mất chân mất tay; cũng vẫn phải chịu mà lại không được công đức huệ thí, lại còn đau khổ vì tiếc rẽ, vì thiệt thòi: nếu không thì cũng vẫn bị cái phép «biển hóa vô thường» nó tiêu diệt dần dần đến mất hết; Nếu ta muốn tiến lên bước đường trên mà lại không bỏ bước đường dưới, thì tiến lên sao được: không có cái lý nào lại làm Phật rồi mới tập bỏ cái thói chúng sinh.

B) Nói về pháp-thí là đem lời hay lẽ phải giảng dạy chỉ bảo cho người chưa tỉnh-ngộ được tỉnh ngộ, được sinh thiên, diệt ác, được vui vẻ; phép này chắc chắn người bảo rằng: có tự giác mới giác cho người được, mình hiện còn mê hoặc chưa chứng ngộ, thì lấy gì mà pháp-thí cho người được? — Xin thưa rằng pháp có nhiều đẳng cấp, Pháp vô thượng thì chỉ có Phật mới có mà bá thi; còn các bậc thượng thánh cũng có thể bá thi cho các hạ thánh được; các bậc hạ thánh cũng có thể pháp thi cho người phạm phu được; người học trò lớp trên có thể pháp-thí cho người học trò lớp dưới được; kẻ biết câu nọ, người biết câu kia lại giác ngộ lẫn cho nhau, cũng gọi là pháp thi cả. Chúng sinh chỉ khổ về nổi ngu si nặng nhất, cho nên ai ai cũng phải pháp thi; tùy trình độ, tùy phương tiện, ai cũng có thể làm việc pháp thi được cả.

Như là dùng âm-thanh văn-tự để giảng thuyết kinh pháp, đàm luận đạo lý, viết chép truyền bá kinh pháp khắp mọi nơi, khiến cho nhân dân thấm nhuần đạo-lý, tỉnh mê giác mộng; thấy người lầm lỗi bảo lẽ chân chính, thấy người hỏi han-bảo cho đến nơi đến chốn, thấy người chưa biết bảo cho biết, thấy người sâu khổ

khuyến lơn cho vui vẻ, thấy người thù oán đấu tranh giằng cho hóa bình; biết được phép gì hay thì đem truyền bá cho công chúng, không giữ bí-mật độc-quyền; dùng những lời nói ân ái dịu dàng khiến cho người khỏi đau khổ.

Lại còn phải dùng thân thể để làm pháp-thí, nghĩa là thân phải cử động hành vi cho hợp với đạo lý, cũng không vì thể mà kiêu căng sức nã ai; tự khắc kẻ tà thấy người chính, kẻ mê thấy người tỉnh cũng phải tự tâm hồi tâm, tự tâm lại phải răn tâm; tuy không thuyết pháp mà rất có ảnh hưởng ở giữa nơi quần chúng, khiến cho người tham hưởng vật dục, tranh danh cạnh lợi cũng phải tự hồi tự cải dần, nếu chưa bớt được, nhưng cũng được chút nhân duyên kích-dộng vào tâm thức, mà phải biết hổ thẹn ngậm; cho thì kẻ sân-nộ tàn bạo, độc ác bất nhân, người ngu si tà-kiến cũng vậy, dù chưa thay đổi ngay được cái nghiệp tập lâu đời, nhưng cũng phải hổ thẹn và sửa đổi dần, cũng có chút nhân duyên ảnh-hiện vào tạng-thức. rồi cũng có ngày sẽ làm được. Ví như người đi đến chỗ lội, chưa biết sâu nông, nhưng thấy có người lội qua thì tự khắc cũng tin mà lội theo. Chúng sinh chỉ phiền não khổ sở vì không tự chủ được cái gió « giác quan » khiến cho cái sóng « hưởng thụ » nhốn nhao nổi lên biến thành cuộc đời vẩn đục, tranh dành sâu sắc, lúc nào cũng lo mất lo còn, thoi thóp sợ hãi; đi chi đi đèm thấy cây trơ chụi, cũng tưởng là quý mà sợ hãi thấp thỏm, trông thấy cái hình tranh đấu thì nghi ngờ, sinh lòng đối địch phòng thủ. Nếu thấy được cái hình tướng, có từ lực, thì sẵn, vô-tranh, thì dù không có gì bố-thí cho, mà chúng sinh cũng tự khắc được vui vẻ, sinh thiện, diệt ác, lĩnh ngộ dần dần; còn người nào họ không cảm được gì, hay là phỉ báng lại, là vì cái nghiệp chướng của họ; cũng ví như người vô phúc gặp vàng bạc tướng là đá sỏi, là tự nghiệp chướng của họ. Thế cũng là một cách bá-thí, cho nên những người hy-sinh phúc phận, thân phận, tinh mạnh, tinh ái, quyền thuộc, để học tập

lu hành cái đạo « vô tranh thi xả », tuy rằng không giồng cái chế tạo gì, mà lại còn tạo hưởng của thế-gian, nhưng lấy mắt đạo lý mà xét thì đều là những chủ-nhân có công-đức bố thí cả, và tất cả những sự gì mình đã không ưa không muốn, thì đừng để cho người khác phải chịu, cho chí các người quên mình vì quần-chúng cũng là bố thí cả

C) Hiện thời thế-gian đương thoi thóp ở trong cái bề khổ trần lao, lửa tham-dục thiêu đốt tứ vi, sấm sần-nộ đương tung hoành tan nát thị trường, mây ngu si đương mù mịt che phủ đường chính, chúng-sinh bị giam hãm vào cảnh hắc ám thăm sâu, đọa đầy vào cõi ác mộng miền man. Chẳng những chúng ta cũng là một phần-tử trong số đó, phải tự lĩnh đày mà tìm đường thoát-ly; lại còn phải phát nguyện hưởng ứng cùng đức Đại-thi-chủ Thích-ca Mâu-ni, mà học tập tu hành cái pháp « bố thí chính-giác » thì mới đủ công-năng tài-bảo, mà tự cứu người được. Là vì rằng dùng tài bảo hữu-hạn mà cứu cho chúng-sinh vô-lận, khỏi đời khổ bữa này, đến bữa khác lại đời, cho chí tháng khác, năm khác, đời khác vẫn chưa tuyệt được cái khổ; mà chúng-sinh hiện tiền và chúng-sinh ở khắp mười phương cũng đều khổ sở như thế; nếu mình không có công-năng thần-diệu tài-bảo vô hạn, thì bố thí sao nổi; mà mình còn phải bố thí thì tất chúng-sinh còn phải chịu thì còn phải khổ. Vậy phải làm thế nào cho không còn có ai phải chịu cầu thì nữa mới được. Thì tất nhiên là phải làm cho chúng-sinh phải tự có công-năng thần-diệu, tài-bảo vô hạn, tự độ thoát lấy, mới được vĩnh-viễn giải-thoát an lạc. Tức là chúng ta phải thắng một lòng, nghe học hỏi ban mà giải quyết ấu-định, muốn pháp vốn là thanh tịnh, trong lịnh sáng suốt, không có cái « lưỡng hưởng-thụ giả giới vô thường »; rồi tập trừ khỏi dần dần cái « tập quán hưởng thụ diên đảo mê lầm đi, mà đem truyền bá cái pháp thù-thắng ấy cho hết thầy mọi nơi thành thị thôn quê, rừng sâu ngõ hẻm. Về việc pháp-thí này là trách nhiệm của người học Phật; như



chúng ta phải làm mãi mãi, thế mới là « chân thực hưởng thụ », mới là cảnh « an-lạc chân-thực ».

Trong luận Duy-thực có nói rằng : « vì bỏ hai cái thô-trọng liền chừng được chuyển y » tức là ăn định được cái « cảnh sở thụ » là không, mà đoạn trừ được cái « tập khí hưởng thụ » thời được chuyển-thức thành trí, chuyển phiền-não thành an-lạc. Thế thì hết thầy Phật pháp chủ trọng cả vào pháp bố-thi chính giác này.

Vì một phép này có đủ công-năng tự xả-li, làm lợi mình lợi người, cho nên phép bố-thi đứng đầu trong pháp-môn lục-độ.

Lại đối với pháp lu Tịnh-độ của chúng ta, thì pháp thi là thần diệu đệ nhất ; như trong kinh Lăng-nghiêm Phật nói rằng : « Nay ông A-nan ! nếu có người đem của thất-bảo đầy đầy khắp mười phương hư không, mà dâng cúng chư Phật nhiều như hạt bụi, không thiếu sót vị nào ; ý ông nghĩ sao, cái nhân duyên cùng Phật được phúc nhiều hay ít ? — Ngài A-nan bạch rằng : « Hư không vô-tận, tài bảo vô-biên, xưa có chúng-sinh cùng-Phật bầy đồng tiền, sau khi chết được làm vua Chuyển-luân thánh-vương, phượng chi hiện tiền hư-không vô cùng, Phật quốc bao la đều cúng tài bảo, cùng kiếp nghĩ bàn cũng chẳng kể xiết, còn như phúc ấy thì biết đến đâu là cùng », Phật lại bảo ngài A-nan rằng : « chư Phật Như-lai nói không hư dối, nếu lại có người thân đủ bốn trọng tội, phạm mười trọng-giới, một chớp mắt có thể xa đọa vào ngục A-tỳ ở phương này hay phương khác, cho chi phải lưu chuyển khắp các ngục vô-gián ở mười phương, chỉ khởi một niệm đem cái pháp môn tu hành thành Phật này, mà khai diễn chỉ bảo cho người chưa biết ở trong đời mạt-kiếp ; thời tội chướng của người ấy ứng ngay với một niệm mới khởi ra ấy mà tiêu diệt hết, và biến cải cái nhân địa-ngục thành ra cảnh giới an-lạc, được phúc siêu việt gấp nghìn vạn ức cái phúc của người đem cúng thất bảo trên kia ; như thế toán-số thí-dụ cũng không thể sánh kịp ». Thế đủ

biết việc pháp-thi với phép tu, Tịnh-độ thăng-diệu là nương nào. Lại nghiệm như ngài Giao-quang Sa-môn mới phát nguyện chú-giải kinh Lăng-nghiêm, chưa cầm bút viết, mà hiện thân đã thấy Phật Di-Đà, ngài Quán âm và ngài Thế-chí, đến tiếp dẫn về Tịnh độ, vì Ngài còn muốn lưu thân hình ở lại để chú-giải kinh, liền được Phật và chư Bồ-lát thuyết-pháp cho nghe, và được lưu lại để làm cho mãn nguyện; thời biết rằng tâm ngài đã tịnh mới cảm ứng được chư Phật hiện hiện, thân đã thấy Phật thì còn lo sầu gì tâm không khai ngộ. Đứng với nhờ Tỳ-sư nói rằng: « Tâm tâm Tịnh độ, niệm niệm Di-đà, chẳng phải đời một bước đi đâu hiện ở ngay Cực-lạc, hà tất phải đợi thân sau thân thức về nơi an-dưỡng ».

Vậy mong rằng ai ai cũng hiểu phép « bỏ-thi chính-giác » và tập làm cho rốt ráo, thì bề khổ sẽ cạn hết, cảnh chân thực an lạc sẽ hiện tiền, thì còn ai phải bỏ thi ai phải chịu thi nữa.

## TÂM AN

### Phật-học với sự thực-tế

(Tiếp theo số 159)

Vì thời Phật, những tư-tưởng của ngài rất hoạt động. Nên triết học của Phật có một sự hoàn toàn tinh tiến trong cái thời đại và trong xã hội của ngài; ta không thể nào chối cãi được. Trong những thời kỳ khác, khi mà đạo-Phật lại truyền vào một địa phương mới nào, thì lại cần phải có một vài nguyên-tắc mới, một vài sự tiến hóa cần dùng để cho sống mãi. Song điều phán đoán này không phải nghĩa là những tư tưởng của Phật cũng có một vài điều tùy tạm và đứng từng thời kỳ một, nhưng mà những tư tưởng khác thì toàn là hoàn-hảo và bất diệt. Sau này ta thấy được điều mà nó đã lâu dài, bằng một sự tác-hợp của cái nhân và cái quả và nhờ ở sự lâu dài này và sự hoàn hảo này mà ngày nay

ta vẫn tôn quý đạo-Phật, coi như là một cái đối-tượng của những sự thuyên-định của ta. Nếu những tư tưởng cá nhân này sống mãi và ảnh-hưởng cho người từ bao nhiêu thế kỷ thì chính về những tư tưởng này có những nguyên tắc lâu dài trên hẳn những nguyên tắc tùy tạm, và lại có những nguyên tắc xã-hội trên hẳn những nguyên tắc cá nhân. Một là tư tưởng được coi là lớn lao tức là nếu nó được hoàn-hảo và bất diệt.

Nếu nền triết học của Phật có ảnh-hưởng cho Nhật-bản hay cho Âu châu, chính vì nó có một sức mạnh có thấu triệt không những cho một thời kỳ mà lại cho cả mọi thời kỳ. Như tôi đã viết, những sự-tích rành rành cho cái xã-hội của Phật nay ta còn rất ít, nên phác vẽ cái thời thực-tế của Phật thật là khó, ngay như đến ta có thể hiểu được những tư tưởng của Ngài trong một giới hạn nào. Tôi xin nói tính đó ngay rằng mục đích của tôi là tách riêng ra đạo-Phật với nguyên tắc ở xung quanh Phật. Đây tôi không nói riêng về sự xếp đặt của xã-hội trong thời Phật nhưng đến chương sau tôi sẽ có dịp nói, và nhân tiện đề rạng tỏ một phần đời của Phật.

### Phật thoát khỏi vòng vô-minh

Nơi sinh của Phật là nước Ca-ti-la ngày nay, ở độ ngang thứ 28 phía Bắc, ở độ dọc thứ 83 phía đông. Trong vườn Lam-ti-ny, chỗ ngài giáng sinh, vua A-dục có dựng một cây bia, vào khoảng năm 250 trước thế kỷ nguyên Thiên-chúa. Theo như tục truyền thì cha ngài tên là Tjah-phạn, mẹ ngài tên là Ma-gia, tôi cũng không chắc những tên này có dịch không. Ca-ti-vệ là quê hương ngài, một thành rất nhỏ và số dân cư hình như không được tới hai ba nghìn người, Ngài thuộc về chủng tộc ƣakya một chủng tộc rất can đảm, và cứ theo như vài mẫu lịch sử, họ lại còn dữ tợn và kiêu ngạo nữa; khi giống người Aryens tràn về phương nam thì người ƣakya làm đội tiền quân cho họ; vì thế người ƣakya cứ mãi trở xuống, từ Hy-mã-lạp đến bờ sông chỗ bờ sông Gange (Hàng) Kapilastu là nơi họ đóng. Người ƣakya thuộc về hạng thứ nhì trong bốn hạng trong ấn độ, nghĩa là thuộc về hạng người Ksatriyas (đứng cầm). họ cấy cấy những ruộng đất ở xung quanh thành

của họ, cái thị trường trung-ương của miền ấy, nhưng họ không có đủ nhân-công, nên phải chinh phục các chủng tộc bản xứ và bắt làm vô-lệ. Có một đoạn sử kể rằng, những người nô-lệ quê mùa này thường hay nổi loạn, chống lại với chủ của họ, nhưng ta không thể tin chắc chắn được, dầu rằng việc ấy có thể xảy ra được, ta cũng cần phải biết rằng, xung quanh xứ quê hương của Phật có một bầu không khí đầy vẻ thuộc địa : nào dùng khí giới đánh đuổi người bản xứ, nào bắt họ làm nô-lệ, vận vãn . . . và những tư tưởng này tập thành cũng do ở những tình thế xã-hội vậy.

Ngài cũng học hành như mọi người theo thói quen của xứ-sở và còn tùy theo cả sự có thể lo liệu được của gia đình ngài; rồi ngài cũng bị ảnh-hưởng bởi cách tư-tưởng của chủng tộc ấy và của thời đại ấy. Có người tưởng tượng rằng ngài tự-tại học lấy một mình không cần phải thầy dạy ! đó là một sự hoàn toàn tưởng tượng. Như mọi người, Ngài cũng học kinh Vêda, kinh của đạo Bramranisme (đó là môn) cùng là học mẹo học làm văn.

Ngoài cái nền học thức này, chung cho cả thời đại, ta cũng nên xét đến những su-hướng lý-tưởng học riêng của xứ sở.

Người sáng lập ra đạo Jainisme là ngài Mliavira, người rất khoan hồng cũng như ngài Siddharta, mà cũng không đi xa điều-kiện ấy, và, theo thời đại, hẳn Ngài cũng phải ảnh hưởng bởi nền tân giáo mới. Tóm lại ta có thể phán đoán rằng ở tả ngạn sông Hằng, nhất là phía tây, những tư tưởng đều là bờ cả ; mà trong những cái lý-do của cái chế độ khoan hồng này là tự ở sự cai-trị không có điều ước. Cũng như ở Mỹ châu thì được dễ-dãi hơn ở Âu-châu lục địa, miền sông Hằng, nhất ở phía tây được tiếp-súc với các tinh thần dễ-dãi, nên đã súc phạm đến cái hình-thể của nền văn-minh cũ. Vậy, đạo Jainisme được lưu truyền ở bờ sông Hằng, không có gì là lạ cả, rồi sau đạo Phật cũng vậy. cái chế độ khoan-hồng này làm ảnh hưởng đến việc chính trị thật rõ-rệt ; chính là một tôn chỉ phản kháng với kinh Vêda, và nó đã phản kháng với cái tối đặc quyền của phái bà la môn : nói cho đúng, thì chính là một cuộc phản kháng, của dòng quý-tộc và của giới

phú-gia, hạng người thứ nhì và thứ ba, với bạn brahmanes, hạng người thứ nhất.

Bầu không khí của xứ thuộc địa mới mẻ này, và cái chủ- nghĩa khoan hồng bản xứ này giúp ích rất nhiều cho sự tập thành tư tưởng của ngài Siddharta ; vả lại ta cũng nên biết cái tính cách rộng rãi này là một cái đặc-tính của chùa chiền, bất cứ ở thời nào, ở xứ nào .

Thời thơ-ấu và thời thanh niên của ngài Siddharta đã trải qua trong một bầu không khí tự do, mà trong có đượm sự kiêu-hãnh nói giống của ngài

Ngài thành gia-thất, hẳn là, cũng vào cái tuổi đã ổn-dịnh của phong tục trong xứ sở, và người ta nói rằng vợ Ngài tên là Gia-du. Thường thường, người ta còn kể rằng, ngài thanh niên Siddharta không có thiết gì một thú vui nào của thế gian này cả, và ngài cũng không ước ao lấy vợ, tôi thấy như vậy nó không được tự nhiên ; tôi tin rằng, cũng như một người, ngài cũng thích những thú vui ở trên trái đất này thì hợp lẽ hơn.

Ta biết rằng, sau khi lấy vợ được mấy năm, ngài bỏ nhà đi tu ; bấy giờ ngài đã là cha của ngài Rahula rồi. Tại sao ngài ăn thân vào đường tu ? Mọi kinh điển cất nghĩa vấn đề này bằng một cách rất tô-diễm và lai láng thi vị ; Ngài Siddhata, lại ra chơi bốn cửa thành đã trông thấy ba mặt thật của đời : già ốm và chết, và ngài đã được gặp một thầy tu trông bộ diễm đạm và vui vẻ lắm. Đối với những người nhìn những cảnh tượng này trong một luồng ánh sáng bi-quan, thì những chứng cứ ấy là những cái, mời bắt cho họ đi tu.

Ở xã-hội Ấn-độ về thời ấy, nhất là đối với những người nhân nhĩa, thì đi tu không có gì là một sự tò mò cả. Một quyền kinh bà la môn nói rằng có bốn hạng người : một hạng là hạng người tu-hành, và ai cũng phải bắt buộc đi tu. Sự bắt buộc này làm rảnh riêng cho hạng người thật cao, và có khi lại cho cả hạng thứ nhì nữa như phái Jainisme đã nói.

(còn nữa)

**Nghiêm-văn-Hợi**

# PHẬT LUẬT HỌC

(Tiếp theo số 159)

người ưa đồng giải cho đó là sướng. Sa-môn con họ Thích không sướng như thế, người ưa khổ hạnh sướng cho đó là sướng, Sa-môn con họ Thích hết đều không có sướng như thế vậy.

Nếu người ta lại hỏi : thế thì Phật khen những cái vui sướng gì ? sẽ đáp lại rằng : một cái môn pháp « chớng trừ dứt » vậy ; như năm môn dục lạc kia người ta đã đam nhiễm, thì lại đem trừ dứt đi cho chớng, mà dứt tự ở cái mạnh mới sinh xuất ra; chiều năm môn ấy, còn những sát-sinh, trộm cắp, trai gái, nói dối, đồng giải và khổ hạnh sướng cũng vậy, trừ nó đoạn rồi liền lia bỏ hết lòng tham muốn, mới ác tiêu tan, có giác có quan, lại trút cái vui sinh mừng, mà bắt đầu vào cõi thuyền thứ nhất, ấy những cái vui sướng như thế, chính là một cái Phật khen ; đoạn lại dứt hết giác quan, trong giữ một lòng mừng rỡ, từ chỗ không có giác quan, vui mừng của định sinh ra, mà bước vào cõi thuyền thứ hai ; đoạn lại trừ mừng vào sả, thấy cái vui tự biết, của Hiền Thánh cần cầu, gìn giữ một lòng mà bước vào cõi thuyền thứ ba, đoạn đến bảy giờ, vì mừng lo đã dứt từ trước, nên vui khổ đều sạch lâu, thân tâm chẳng khổ chẳng vui, giữ nguyên trong sạch mà bước tiến vào cõi thuyền thứ tư, như những đều vừa kể, toàn là vui sướng mà Phật rất khen ngợi vậy.

Nếu người ta lại hỏi : trong những cái vui sướng ấy cầu được bao nhiêu công-đức quả-vị ? đáp lại cho nghe : được hưởng bảy thứ : một là

ngay hiện thân này chứng lên đạo quả, hai là, ngộ như có muộn thì tới lúc chết được thành, lúc chết đâu chưa, cũng được hết năm đường kết-sử hạ-phàm, ba là, giữa khoảng đời vào Nát-bản (tức nửa đời), bốn là, lúc sinh đi đầu vào Nát-bản (tức lúc chết), năm là, theo hữu hành vào Nát-bản (tức ở cõi dục-giới) sáu là, theo vô-hành vào Nát-bản (tức ở cõi sắc-giới), bảy là, lên tận cõi Giới cùng tột mà vào Nát-bản (tức ở cõi vô-sắc khi chứng la-hán) ? thế là bảy đó. Nếu một vị Tỷ-khiêu nào, thân danh còn đứng ở địa-vị phải học, mà lại ngấp ngời mong cầu được lên ngôi cao, muốn được chốn yên ổn ấy, nhưng năm cái chưa trừ, bốn niệm chưa chót, bảy giác không chuyên, chỉ hy vọng hoài sao cho chóng chứng những phép Thượng-nhân, trí-tuệ tuyệt vời của bậc Hiền Thánh mà thấy ngay hiệu ngay, thì không thể nào đạt được ; giả như trái lại thì liền nên ngay. Nếu ai đã chứng đến ngôi La-hán, lậu nghiệp hết rồi, sẽ được hoàn toàn mọi sự trong sạch vui sướng, mà có chín sự này thoát hẳn không bao giờ phạm : sát-sinh, trộm-cắp, dâm-ô, nói dối, bỏ đạo, khởi dục, phát bần, sợ hãi và si mê ; cho nên mới tặng cúng ngài một cái mỹ-hiệu rất giải là một ngôi : chỗ làm đã song, gánh nặng đã trút, lợi lớn đã được, hữu-kết đã sạch, chính trí giải thoát. Vậy nếu lại thấy có người nói : các ông Sa-môn con họ Thích có những phép không vững ! thì nên đáp lại rằng : không phải thế ; phép của các vị thuận là phép vẫn-vững không cái gì có thể làm lay động được, ví như một cái ngưỡng cửa, hạn nào người

đi qua lại mà có dọ dọ được đâu,

Hoặc lại thấy có ai nói: ông Sa môn Cồ-đàm những việc thuộc đời xưa trước tuy có biết hết, nhưng đời mai sau chắc chả hiểu chi, thì đáp lại rằng: không phải thế, hãy nói về phần những người theo đạo, như trong bốn-đạo thì các vị Tỷ khiêu, mà ở ngoài thì các nhà tu học theo đạo giáo khác, nếu một người nào, trí tuệ khác, trí quan cũng khác và nói năng giả giới, thì đối với đời xưa trước của họ, sự vụ đã làm lớn nhỏ thế nào, Phật đều biết rõ không sót một lý, như là việc ở ngay trước mắt vậy; thế mà đối với những đời mai sau của họ, dù có sinh được trí-tuệ đạo ra, như trong thừa trước kia thấy có gây điều giả giới chẳng thực, không được lợi ích, không bỏ vui mừng, thì Phật tuy biết hết nhưng cũng không hề ghi lại; hoặc có chân-thực, lại khuyết mất lợi ích, vui mừng; hoặc có chân-thực, đáng nên vui mừng, nhưng mà vô ích, Phật cũng hết điều gạt bỏ những sự đó đi; chỉ có việc gì được trọn đủ cả ba điều, thì đức Như-lai mới sẽ thề-tắt và ghi lại cho vậy. Ấy là mới nói một nghĩa về đời trước, vậy còn đời này đời sau, công cuộc trong thời gian của mỗi người, biết và ghi lại cũng đều như thế. Các sự khắp trong ba đời, Phật đã nói ra câu gì, đều là đúng thực, có nghĩa lý, có lợi ích, có pháp, có luật, hợp thời mà nói không khi nào sai. Từ đêm hôm bắt đầu Phật lên ngôi Chính-giác tối tôn, cho đến đêm cuối cùng vào cõi tịch-diệt, trong đũa khoảng thuyết-Pháp độ sinh, phàm nói một lời nào là hết đều như thực, cho nên mới gọi là ngôi «Như-lai»; lại nữa chỗ nói đúng như việc làm, việc làm khắp với



chỗ nói, vì vậy mà gọi là «Nhu-lai»; Lại một điều nữa, chỗ hiểu thấy, chỗ diệt, chỗ biết, của các chữ Phật, Phật đều tương tạn đến nơi cho nên mới gọi là «Đẳng - chính-giác » vậy.

Trong các mạch từ trên đầu lần lượt tới đây, những điều khoản tiết mục của Luật-pháp dạy giữ tuy nhiều, nhưng tóm lại thì cũng chẳng ra ngoài hai ý : một là ý nói về phần cử chỉ hai là ý nói về phần hưởng-thụ. Phần cử chỉ, tức là thuộc mấy mạch trước đã nói đó, trong những mạch ấy, phép - tắc tuy chia tỷ tách ra hàng bao nhiêu, nhưng thu lại cũng chỉ ở tám nghĩa mà do sự cử chỉ, là đi, đứng, nằm, ngồi, động, tĩnh, nói và lặng vậy. Cho đến mạch này thì chuyên nói về phần hưởng thụ, hưởng thụ cũng có hai cách; của và Pháp; hưởng thụ của, thì như ở đoạn đầu nói, luật pháp cho được hưởng-thụ của đời, tùy thức nên dùng đề giòng cây phúc, dù bao nhiêu phẩm vật mặc lòng, rút lại cũng đứng vào bốn sự đó cả ; hưởng thụ pháp, là như ở đoạn cuối nói, được hưởng thụ các món vui sướng của đạo, pháp-lạc, pháp-hỷ, pháp-lợi đều có ích nhiều, nhỏ to, nông sâu, cao ráo, trật tự hơn kém biến ra vô ngàn, song kéo gọn lại thì cũng chung ở một cái gốc ba điều nhân, là giới định, tuệ, và bầy quả-vị công đức như bản văn đã nói, rồi dần dà lên cho đến ngôi Đẳng chính giác là cùng tốt vậy. Coi đây thì đủ biết rằng: con đường tu trong sạch lia đục giải-thoát của đạo xuất thế, trái ngược với con đường đời ô-tạp ái-nhiễm trôi buộc của cõi thế gian, và lẽ sáng suốt tu hành tinh nghiêm chân-chính, khác hẳn với lối si mê đồng đờ ị dưỡng gian tà, nếu không chịu khó mà học hỏi sưu tầm, thì nhân đâu cho ghe gạt được. Chỉ ngán tiếc thay cho những thứ người nhờ hạnh phúc của túc-duyên xưa, đã được lọt vào đến cửa Không - môn, thế mà xem ra đối với bản nghiệp học tu rất là hờ hững, đã muội lối tu lại lười không chịu học, giá có nhân một sức gì bắt phải học, thì phần nhiều cũng chỉ chiếu lệ qua loa, miễn là hết cho xong bộ sách hoặc nghe xem được rồi nhưng không suy nghĩ, nghĩ đoạn không chịu làm; thế thì liệu biết đến bao giờ cho được thấy cái nhiệm mầu, mà hưởng mùi ngon-sướng tuyệt trần «Cam-lồ thượng vị» của giáo-môn Phật-pháp?! (c nữa)

## Tôi tu Tịnh - độ

(Tiếp theo số 159)

Đến cõi Tây-phương thì vĩnh-viễn không chết, mà vĩnh-viễn không phải chịu cái nỗi khổ chết kìa, vì người nào cũng là ở trong hoa sen sinh ra, cho nên không có cái khổ-sinh, khổ-tử mà đến cái khổ về bệnh về già, về ái-ly-biệt khổ, oán-tăng-hội khổ (oan thù gặp gỡ) cầu-bất-đắc khổ (muru cầu không được) cũng đều không có cả nữa, và cái công-đức giới, định, tuệ đều hoàn-toàn đầy đủ, các sự nghĩ về tham, sân, si, cũng không có một chút nào, trong lòng toàn thị thanh-tịnh chân thực, đến bấy giờ tự nhiên hiểu thấu năm món : sắc, thụ, tưởng, hành, thức, nó làm mờ bản tính, đều là không cả. Bấy giờ cái tâm không dính liu gì đến năm món : sắc, thụ, tưởng, hành, thức nữa, cho nên cái căn bản khổ vì ngũ-uẩn hun nấu nóng-nào đều hết sạch cả, thế chả phải là không có khổ mà chỉ có sự sống là gì ? Vả chẳng nội trong thân thể người, chẳng cái gì là chẳng can hệ, nhờ ra hơi động chạm đến một tí là thấy đau đớn lạ nhường mà hơi nặng một tí là chết mất, là vô dụng nữa ; như thế mà không mau mau phát nguyện tu-hành cho tới cõi tây-phương cực lạc, còn ngom ngòm cái vẻ ta đây má làm chi, để gây ra các sự ác nghiệp làm chi ? Một thân người chưa tắt hơi thở, còn ra vẻ một tí, đến lúc thân chết bước tới, một hơi không còn, thì các anh em chị em thử tưởng xem, thế còn ra hình thù gì nữa không ? Về mùa lạnh rét còn chịu đựng được một vài hôm, nếu giới nòng-nực thì chỉ một hôm đã thổi tóa sặc sụa, không ai dám đến gần nữa, lại qua mấy hôm nữa thì đã chường phiềnh thổi sặc, không ai dám nhìn đến nữa, dù cho đến vợ con rất thân yêu nữa, mà đến lúc ấy thì e rằng chẳng ai dám coi thân coi yêu như lúc sống nữa. Các anh em có ai trông thấy một người con gái nào đẹp thì mê thì thích, nhưng thử nhắm mắt lại nghĩ rằng người con gái ấy tắt hơi thở, chỉ còn cái sắc nằm trơ, thì còn có cái

gi đáng yền không ? lại vài ba hôm nữa, thành cái sắc thối thì còn có cái gì đáng thương nhớ nữa không ? qua mấy năm nữa, còn tro bụi sương trắng thì có còn gì đáng nhớ nữa không ? Xem thế thì biết kẻ thích sắc dục thật là hồ đồ, thật là không hiểu đạo-lý gì. Không nói chi đến người đã chết, ngay lúc sống nữa, mặc quần áo vào, còn ra vẻ một ti, nếu nghĩ kỹ tới trong thân thể họ, thì có những gì ?— Chẳng qua chỉ là mũi, máu, mồ-hôi. Trong gân ruột có những gì ? chẳng qua chỉ những phân cặn dục sản thối tha biết chừng nào ! gồm ghêế biết chừng nào ! Thế thì lại biết rằng trong một thân người, thật là chả có một cái gì là tốt, thực là bản thù, gồm ghê, nói không xiết được. Nếu đã tu được tới cõi cực-lạc thì cái thân thể mình ở trong hoa-sen chui ra, không có hình dạng như thế nữa, mà là một cái thân kim cương không thối nát, là cái thể sạch sẽ thơm tho: Có người hỏi rằng : vì làm sao mà cái cõi đời này lắm cái nỗi khổ thế ?— Xin trả lời rằng : « là vì người đời này kiếp trước đã gây nên mầm vụ, cho nên kiếp này ra đời phải chịu quả báo ở trên ấy, Chẳng qua kiếp trước gây vụ còn ít, cho nên đời này phải chịu báo ứng còn ít đó thôi. Sao lại bảo là còn ít ?— Là vì ta còn được là cái kiếp người. Nếu đời trước tội ác nặng nữa, thì kiếp này còn phải làm chó, làm trâu, làm lợn, làm ngựa kia. Có người hỏi tôi rằng , « những người sống ở đời này đều là kiếp trước có tội cả, thế thì những người giàu-sang lớn kia cũng là bởi kiếp trước có tội sao ? Kiếp trước có tội làm sao đời này lại giàu-sang lớn thế ? » Thưa rằng: những người giàu-sang lớn ấy, kiếp trước tuy chưa hẳn là vô tội, nhưng còn biết làm phúc làm đức, cho nên kiếp này được hưởng cái giàu sang lớn ấy thôi ; chứ nói cho đúng thì cho giàu-sang đến đâu nữa cũng không trốn thoát tám cái nỗi khổ tôi đã kể ở trên kia, mà cái thú sống ở cực-lạc thì chẳng được hưởng chút nào; cho nên vì với các loài súc-sinh tuy hơn một chút, nhưng xét cho kỹ thì cũng chưa được mười phần tốt đẹp cả mười, nên phải tu cho tới cõi cực-lạc mới được.

Có người không hiểu rõ đạo-lý của Phật, cho rằng niệm Phật tụng kinh, sau này chết đi, được nhiều tiền tiêu, được làm ma thiêng, Thế là không hiểu đến nơi. Phải biết rằng kinh Phật là nhờ Phật nói, nhờ Phật nói sao lại có tiền, và lại chết rồi phải cầu tới cõi cực-lạc, mới là chính đạo, có chi lại mong-mỏi làm ma thiêng? Phải biết rằng làm ma lại khổ hơn làm người nhiều. Làm người đã là khổ, lại còn mong làm ma làm gì? Thế cho nên niệm Phật tụng kinh, cốt nhất phải mong tới cõi cực-lạc mới là chính-đạo vậy.

Trên kia tôi đã nói làm ma khổ hơn làm người là bởi lẽ gì?— đề tôi nói kỹ cho các anh em chị em nghe : Trong kinh Phật nói : nhất thiết chúng-sinh trong tam-giới chia làm sáu ngã. Sáu ngã nghĩa là sáu loài giống. Loài giống sinh ở trên trời gọi là ngã-trời 天道. Loài giống sinh ở trên cõi đời gọi là ngã người 人道; lại có một ngã gọi là a-tu-la, tức là một loài như người mà không phải là người. Ba ngã trời, người, a-tu-la gọi là ba ngã thiện. Được sinh vào trong ba ngã ấy, đều là các bậc đã tu được mười thiện-nghiệp cả. Còn có ba loài chúng sinh, gọi là ba ngã ác, 1. Súc-sinh, 2. Ma đói, 3. Địa-ngue. Ba ngã ấy đều là hạng đã gây nên mười ác-nghiệp vậy. Nghiệp nhẹ phải báo ứng nhẹ, nghiệp nặng phải báo-ứng nặng, ấy là cái lẽ nhân-quả báo-ứng không sai. Trong mười ác-nghiệp lại chia ra làm ba thứ là thân-nghiệp, khẩu-nghiệp và ý-nghiệp. Trong thân-nghiệp lại chia ra ba thứ là sát-sinh, trộm-cắp và tà-dâm, vì ba thứ ác-nghiệp ấy là do tự thân thể làm ra, cho nên gọi là thân-nghiệp. Khẩu-nghiệp lại chia ra 4 thứ : 1. Nói dối, 2. hai lưỡi, 3. Ác khẩu 4. Nói đơm dặt thù ghét. Nhân vì 4 thứ ác-nghiệp ấy đều vì cái miệng làm ra, nên gọi là khẩu-nghiệp. Lại còn có một ác-nghiệp ở trong tâm ý sinh ra, cũng có ba thứ gọi là ý-nghiệp, tức là ba món tham, sân và sy đã kể ở trên. Người nào không phạm mười ác-nghiệp ấy, gọi là người tu được thiện-nghiệp. Nhưng những người tu được mười thiện lại chia ra làm ba bậc : 1. Thượng-phẩm, 2. Chung-phẩm, 3. Hạ-phẩm

Thượng-phẩm là hạng không những tự mình tu được mười thiện nghiệp, lại còn khuyên được mọi người tu mười thiện-nghiệp nữa. Chung phẩm là hạng tự mình tu được trọn mười thiện-nghiệp thôi. Hạ-phẩm tuy rằng cũng tu được mười thiện-nghiệp, nhưng vẫn còn có lòng ghen ghét người ngoài. Như một người nào đã tu được đủ mười thiện-nghiệp mà không có lòng thiết - thực niệm Phật, dễ cầu sinh sang cõi Tây-phương cực-lạc, thì người ấy được đầu sinh vào ngã trời. Hạng hạ phẩm thì được đầu sinh vào ngã A tu-la; còn hạng trung phẩm thì vẫn được đầu sinh vào ngã người. Hạng người ấy tuy rằng chỉ tu được mười thiện-nghiệp, nhưng đã giữ trọn được năm điều răn ở trong kinh Phật, thì nhất định kiếp sau lại được làm người. Trong năm điều răn ấy mà giữ được hoàn-toàn, thì cái đời hiện-tại được nhiều phúc lành, được cao tuổi thọ, sự gì cũng được như-ý mà tương-lai lại lên làm người giàu sang lớn, hưởng phúc tốt lành. Nếu không giữ được hoàn-toàn, hay không giữ được chút nào, thì hiện đời này đã hết cả phúc cũng thọ, tương-lai lại tùy tội nặng nhẹ mà bị đọa-lạc vào ngã súc-sinh, ma đói và địa-ngục thì dầu muốn lộn lại làm kiếp người thực là khó-khăn vô hạn; thế cho nên có câu quyết rằng: «Đã mất cái thân người, muốn kiếp khôn lại nữa» Người, đã được lên làm một kiếp người thật là không dễ, thế cho nên làm người cốt phải giữ lấy nhời răn cấm của Phật giầy, muốn vàn chớ có phạm vào, dễ đến nỗi mất cái kiếp làm người, mà đọa-lạc vào ngã ma đói thì phải chịu cái khổ đói khát mãi mãi.

Trên kia tôi đã nói người đã tu được mười thiện-nghiệp, tức là đã giữ được năm điều răn của Phật giầy. Nay tôi xin nhắc lại cái lẽ ấy cho các anh em chị em nghe. Năm điều răn là gì? — 1. Răn sát sinh, 2. răn tà-dâm, 3. răn uống rượu, 4. răn trộm cắp, 5. răn nói dối. Ba điều răn sát sinh, tà-dâm và trộm cắp tức là cái thân-nghiệp trong mười điều ác nghiệp; còn điều răn về nói dối thì bao quát cả bốn điều khẩu-nghiệp: nói dối, nói hai lưỡi, ác khẩu, nói thêu dệt, trong mười điều

ác-nghiệp. Cứ xem như thế đủ hiểu bốn điều răn trong năm điều răn, sát-sinh, trộm cắp, tà-dâm, nói dối, ấy đã gần đủ như mười điều ác-nghiệp rồi. Lại còn mỗi một điều răn đều gồm có đủ ba điều ý nghiệp, trong mười ác-nghiệp nữa, để tôi kể rõ cho các anh em chi em nghe. Vì sao mà sát-sinh ? (còn nữa).

## VĂN UYÊN

### NHÂN QUÁ

Nhớ xưa có bác nông phu,  
 Tháng ngày chăm chỉ cấy bừa, làm ăn.  
 Mẹ y sớm lạnh cõi trần,  
 Song đường sót lại một thân cha già,  
 Vợ chồng hóm sớm vào ra,  
 Nhiếp mắng ông già sao khéo sống lâu !  
 Cho ăn lai phải mang hầu,  
 Cơm cơm, nước nước cầu nhau nhỏ lo.  
 Ông già lại mắc bệnh ho,  
 Rãi đờm khạc nhổ rất là lởm kinh.  
 Vợ chồng bán định rút tình :  
 Mượn anh thợ mộc đóng thành cỗ xe  
 Bỏ cha vào đó tức thì ;  
 Rồi cam tâm kéo vút đi ra đồng.  
 Chẳng thèm ngảnh mắt lại trông,  
 Mặc cha ngồi giữa cánh đồng quanh hiu.  
 Vợ chồng mirng rở xiết bao,  
 Tir nay thoát nợ trần lao « cha già ».  
 Cánh đồng man mác bao la,  
 Ông già ngồi tựa gốc đa thở dài ...  
 Hỡi ôi ! lóc bạc da mồi,  
 Con mang bỏ đó ai người cứu mang ?  
 Nằm trơ giữa cánh đồng hoang,  
 Thần tàn nghĩ nổi lòng càng sót sa.  
 Oan oan tương báo đó mà,

Ác nhân khỗ quả tại ta vùn giồng,  
 Bác nông vất bố ra đồng,  
 Về nhà con hỏi rằng : « Ông đầu thầy ?  
 Trông con bác nhөөn miệng cười,  
 — Ông già vất quách đề thời bạn ta !  
 Cho hay lòng trẻ ngáy thơ,  
 Đại khôn nào biết bến bờ là đâu.  
 Thấy ông bạc trắng mái đầu,  
 Mẹ cha vút bỏ cơ cẩu bơ vơ.  
 Như người chọi lĩnh giấc mơ.  
 Nó liền rảo cẳng chạy ra ngoài đồng.  
 Tìm thấy cỗ xe ông ngồi trước,  
 Dơ hai tay kéo tuột về nhà,  
 Mẹ cha trông thấy gào la :  
 — « Máy mang của khỉ về nhà làm chi ?  
 Thừa rằng : « con để đợi kỳ,  
 — « Mẹ cha già yếu đến thi như ông.  
 — « Bấy giờ chỉ ngồi không ăn hại,  
 — « Con bỏ vào trong cái xe này.  
 — « Kéo ra giữa cánh đồng lầy,  
 — « Bỏ cha mẹ đó con thời thảnh thơi !  
 Nghe con nói, ngăn người đau gia,  
 « Hối vì mình chót quá mê lầm :  
 « Quên ơn trời bề cao thâm,  
 « Công trình sinh-dưỡng ân cần thuở xưa.  
 « Cha già đã chẳng phụng thờ,  
 « Nữ tâm đem bỏ ngồi trơ giữa đồng !  
 « Nghĩ thôi chua xót khôn cùng,  
 Chạy thẳng ra đồng quý trước mặt cha.  
 Khóc than kẻ nổi gần xa,  
 — « Xin cha thứ tội con đà quá mê.  
 — « Từ nay hiểu thuận mọi bề,  
 — « Con xin trọn đạo chẳng hề dám sai ».

Nhân nào quả ấy hỏi ai !  
 Nhân nhân, quả quả có sai đâu mà !

Vân-sơn Vũ văn Hiệp

## Phật hóa nhân gian

(Tiếp theo số 159)

### Phật điềm hóa cho ông già ăn mày

Tại thành Xá-vệ, có một ông già ăn mày, đã được trăm tuổi, chống gậy lợm-khộm, đến xin yết kiến Phật, xong bị người gác cửa cấm không cho vào và bảo rằng : « Thế Tôn không tiếp ».

Ông già bèn khóc lớn mà nói rằng , « Tôi nghèo thật xong tôi có hạnh-phúc được sống trong thời đại có Phật ra đời, tôi ước ao được thấy ngài, để xin ngài chỉ bảo cái nghiệp-quả, mà độ cho tôi, thoát khỏi kiếp khổ này, vì tôi biết ngài muốn phá-độ hết cả quần-sinh, nên tôi đã chẳng nề xa-xôi, đến đây mong được thấy mặt ngài và hỏi sự ấy ».

Phật liền bảo ngài Át-nan ra dẫn ông vào. Khi thấy Phật thì ông chấp tay lạy mà thưa rằng : « Bạch đức Thế-tôn! cái đời tôi bần cùng cực khổ đói rách cơ hàn này muốn chết cho rồi mà không chết được, còn sống thì chẳng có chỗ nương tựa cậy nhờ, cũng chẳng nên sống làm chi, tôi đang muốn tự giết mình đi cho rồi, lại nghe có ngài ra đời, nên lòng tôi hoan-hỉ vô cùng, đêm ngày trông mong, ao-ước cho được chiêm-ngưỡng tôn-nhan, tôi đã chẳng từ lao khổ đến đây, mà còn bị ngăn cản ở trước cửa, nay tôi đã được vào đây, và được chiêm ngưỡng tôn-nhan là mãn nguyện lắm rồi, nhưng sức già tuy yếu, đi về khốn khổ, nếu không sợ làm nhơ cửa thanh-tịnh, thì tôi chết quách tại đây cho rồi. Vậy xin đức Thế-tôn lấy lượng từ-bi, mà dạy tôi nên làm thế nào, để qua kiếp sau cho cái thân được sung-sướng, khỏi bị cực khổ như vậy nữa ».

Phật liền bảo rằng : « Phạm người sinh ra ở trong thế-gian, đều do nhân duyên đời trước mà gây ra mọi sự khổ báo ngày nay. Bởi kiếp trước người sinh trưởng ở một nhà hào-phú, có trí thông-minh, rồi vì đó mà sinh ra kiêu căng, khinh rẻ các kẻ tri-tuệ, hay là tiền của



không bằng mình, lại chỉ biết tìch của cho nhiều, mà không chịu bỏ-thì, nên kiếp này người phải bần cùng hèn hạ như thế, các lễ tội phúc báo ứng đó, như bóng theo hình, như vang theo tiếng».

Ông già nghe Phật dạy bấy nhiêu điều, thì tâm trí mở-mang, bèn lễ Phật mà xin làm Sa-môn.

### Con chó sủa Phật

Khi Phật ở thành Xá-vệ, có đến nhà ông Đó-đề, mà ông đi vắng không có ở nhà, trên phản lại có một con chó đang ăn một đĩa cơm, vừa thấy Phật đến thì nó bỏ ăn, nhầy xuống đất sủa om sòm, có ý muốn chạy lại mà cắn.

Phật thấy vậy mới nói rằng : « chó muốn chết, người kiếp trước cũng là một người giàu có, mà chỉ vì tình nết tham lam, chỉ chăm mưu cầu tài-lợi, sinh ra bần sần, không hề bỏ-thì giúp đỡ cho ai, cứ bo bo làm mọi giữ của, nên chết rồi phải làm thân súc sinh như vậy đó biết chưa?»

Phật phán bấy nhiêu lời, thì con chó không sủa nữa mà đi vào, nằm thiềm thiếp trong số nhà, buồn bã rầu-rĩ, dường như nó nghe mấy lời ấy, mà nhớ đến tiền-thân sủa nó

Khi ông Đó-đề trở về, thấy con chó buồn rầu thì hỏi những kẻ ở trong nhà có ai làm gì mà nó ra như thế? Mấy người ấy thưa rằng : « Khi ông đi khỏi, thì có đức Thế-tôn đến thấy con chó sủa, liền nói sự tiền-thân cho nó nghe, rồi thấy nó chui vào nằm thiềm-thiếp như vậy cho đến bây giờ. » Ông Đó-đề nghe nói lúc giận, vội vàng đến hỏi Phật

Đức Thế-tôn bèn phán rằng : « ta chỉ nói sự thực cho con chó của nhà người mà thôi, chứ ta có làm gì đâu, ta nói cho người biết tiền-thân nó là cha người đó. Nó bị quả-báo vì tội kiếp trước há tiện bần sần mà phải đọa làm kiếp chó để giữ lấy của đó, Người về bảo nó chỉ của cái dấu ở chỗ nào, thì người sẽ biết.

Ông Đó-đề trở về nhà, chỉ con chó mà hỏi rằng : « vậy

có như kiếp trước chôn cất vàng bạc ở chỗ nào, thì xin cho tôi đào lên, kéo về hôm mai nhờ lòng giữ gìn mà tôi nghiệp.»

Con chó nghe nói như vậy, thì ngoắt đuôi đang giẫy chui xuống dưới phần, mồm thì dũi đất. Chẳng lili cáo đâu Ông Đồ-đề biết ý, bèn đào chỗ đó quả nhiên thấy tiền của rất nhiều.

Khi ấy ông mới róc lòng tin Phật, vợ đến lễ Phật rồi hỏi đến hành nghiệp đời trước và quả báo đời này.

Phật giảng giầy rằng: « Kẻ nào sát-sinh hại vật, thì phải quả báo chết non ; người nào nhân từ không giết hại súc sinh, thì được hưởng quả báo tràng thọ, kẻ tham lam keo lặn và trộm cướp, thì nghèo khổ khổ cùng ; người bố thí giúp đỡ những kẻ khó khăn thì được sung-sướng giàu có, phải lánh kẻ hung dữ độc ác, và thân gần với người hiền lành, hãy tạo nghiệp nào thì chịu quả ấy. Chẳng phải sai chút nào.

Phú quý và tràng thọ là phần thưởng việc làm lành đời trước, từ đời vô-thủy, chúng-sinh bị vô minh làm cho mờ tối mất chân-tin, mới tạo tác ra các nghiệp số, rồi lại cứ tùy nghiệp ấy mà chịu quả báo, như tám lạng thì sinh về cõi trời, cõi liễn và cõi người, hưởng các sự khỏa lạc, còn làm dữ thì đọa vào đường địa-ngục mà đời súc-sinh mà chịu các khổ-báo. »

Ông Đồ-đề nghe Phật nói Pháp nhân, quả tỏ rõ như vậy thì tâm-ý khai thông, nghiệp-chưong bớt dần, liền lễ Phật mà về.

(còn nữa).



## Cùng các Nhà-văn trong nước

Ngôi chùa Hội-quán Trung-ương Hội Phật giáo Bắc kỳ, nay mai sắp hoàn thành, vậy xin các Ngài vì Phật-pháp mà phát tâm nghĩ đùm cho chữ đề Bả Hội khải: vào câu đối và hoành-phi thờ tại chùa Hội-quán Trung-ương.

Các câu đối và hoành phi sẽ treo thờ những nơi sau này:

### Trên chính điện

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1 Tượng Tam-thế, | 3 Tượng Thích-ca. |
| 2. — Di-Đà       | 4. Nhang án nội.  |

Bốn nơi này, mỗi nơi một bức hoành-phi và một đôi câu đối (Hoành-phi thì 3 hoặc 4 chữ, câu đối thì 11 đến 25 chữ).

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 5. Tượng Long-thần | 7. Tượng Quan âm. |
| 6. — Át-nan,       | 8. — Địa-Tạng.    |

Bốn nơi này, mỗi nơi một bức hoành phi và một đôi câu đối. (Hoành-phi thì 3 hoặc 4 chữ, câu đối từ 15 đến 15 chữ).

9. Tượng Hộ-pháp, một đôi câu đối từ 9 đến 15 chữ

10. Giảng-đường, một bức hoành-phi 3 hoặc 4 chữ và một đôi câu đối từ 21 đến 25 chữ

11. Hiên chùa, câu đối từ 7 đến 9 chữ

12. Tam-quan và gác chuông một đôi câu đối từ 15 đến 15 chữ.

13. Nhà thờ Tổ, một bức hoành-phi 3 hoặc 4 chữ, và một đôi câu đối từ 15 đến 19 chữ

14. Nơi thờ hội-viên quá-cổ, một đôi câu đối từ 7 đến 9 chữ.

15. Nhà thờ Hậu, ba bức hoành-phi có 3 hoặc 4 chữ và một đôi câu đối từ 7 đến 11 chữ

Các ngài cho chữ vào hoành-phi hoặc câu đối thì xin gửi cho Cụ Chánh-hội-Trưởng Hội Phật-giáo Bắc-kỳ (chùa Quán-sứ) 73 phố Richaud Hanoi.

Hội Phật Giáo Bắc Kỳ

# HỢP THO

(Phương danh các vị đã trả tiền báo bằng Mandats)

Mme veuve Nguyễn văn Hiệp, Thủ dầu một	1\$50
MM. Trần ngọc Vỹ, Nha-trang citadelle	3.00
Lâm hồng khởi, Soctrang,	1,50
Nguyễn thành Dương, Bắc-liêu	3,00
Trần tuần Kiệt, Vĩnh long	3.00
Trần hữu Lương, Thanh hóa	1 50
Tín Mỹ, Kiến an	1 50
Đình khánh Kép, Đồng hới	1.50
Ngô ngọc Kha, Nam định	5.0)

## PHƯƠNG DANH CÁC VỊ THIỆN TÍN Ở HOÀNG.

### MAI CÙNG TIỀN ĐỀ TẠC TƯỢNG DI-ĐÀ

Bà Phó Lợi	1\$00	Bà Nhang Kỳ	1\$00
Nguyễn thị Nhị	1.00	Bà Miên	1.00
Bà Ba Toàn	1.00	Ngọc thị An	1.00

## BỒ CHÍNH

Báo Đuốc tuệ số 159 ra ngày 1-7-41 ở trang 22 có đăng bản trích-lục biên bản Đại-hội-dồng thường-niên Hội-Bắc-kỳ họp ngày 25-5-41. Đại-hội-dồng hôm ấy có cả ông Phạm-quang-Lưu, Đại-lý chi hội Phật-giáo Phục-lê (Thủy-nguyên — Kiến-an) cũng lên dự họp, nhưng trong báo đăng sót, vậy xin bổ chính cho đúng.

## TIN CÁC HỘI VIÊN QUÁ CỠ

Mme Tạ thị Triệu, làng Võng-nội, huyện Phúc thọ, Sơn-tây, tạ thế ngày 14 tháng 6 nhuận, năm Tân-tý  
Nguyễn thị Miên, làng Báo lộc, huyện Phúc thọ, Sơn-tây tạ thế ngày 16 tháng 6 nhuận, năm Tân-tý